

# TOUR 1 GIẢI BÓNG CHUYÊN BÃI BIỂN TOÀN QUỐC NĂM 2017: CẦU NÓI ĐỂ GIỚI THIỆU, QUẢNG BÁ VỀ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VÀ DU LỊCH QUẢNG BÌNH ĐẾN VỚI DU KHÁCH

XUÂN THI

Những ngày cuối tháng 4 này, bên bờ biển xanh Nhật Lệ - một trong những thắng cảnh du lịch biển hấp dẫn nhất Việt Nam, người dân Quảng Bình cùng với du khách đã được xem những trận bóng chuyên vô cùng hấp dẫn của Tour 1 giải Bóng chuyên bãi biển toàn quốc năm 2017. Thông qua giải đấu này nhằm giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người và du lịch Quảng Bình, nhất là tiềm năng, giá trị của du lịch biển, góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại của du khách đến du lịch tại Quảng Bình sau sự cố môi trường biển năm 2016. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của tỉnh và cả nước, chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bóng chuyên bãi biển là môn thể thao được nhiều quốc gia ưa chuộng, đặc biệt là đối với các nước có hoạt động du lịch phát triển. Khác với bóng chuyên trong nhà, thi đấu bóng chuyên bãi biển, mỗi đội gồm 2 cầu thủ, không có người thay ra thay vào, hiệp đấu kết thúc ở tỉ số 21 và có thể kéo dài đến khi cách biệt 2 điểm. Nếu trận đấu phải đánh 3 hiệp thì hiệp thứ 3 chỉ 15 điểm. Sân thi đấu trên cát biển có chiều dài 16m, ngang 8m, không có vạch tấn công 3m như bóng chuyên trong nhà. Bóng chuyên trong nhà có libero, bóng chuyên bãi biển không có; vận động viên đi chân trần, hai đội đổi sân sau mỗi 7 điểm và không có khái niệm lỗi vị trí. Đặc biệt, bên cạnh sự hấp dẫn vốn có của môn bóng chuyên, một trong những

nét khiến môn bóng chuyên bãi biển thu hút, lôi cuốn nhiều khán giả chính là vẻ đẹp hình thể của các vận động viên. Trang phục đối với VĐV nữ thường mặc bikini; VĐV nam mang áo thun ba lỗ và quần đùi.

Tour 1 giải Bóng chuyên bãi biển toàn quốc năm 2017 được Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng chuyên Việt Nam ủy quyền cho tỉnh Quảng Bình đăng cai từ ngày 20 đến 23/4 tại bãi biển Nhật Lệ. Tham gia giải có 32 đôi vận động viên (18 đôi nữ, 14 đôi nam) đến từ 11 đơn vị trên toàn quốc, gồm: Quảng Bình, Hải Phòng, Kiên Giang, Quân đoàn 4, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ và Trường Năng khiếu TDTT Cần Thơ. Trong đó, Quảng Bình góp mặt 02 đôi gồm 01 đôi nam và 01 đôi nữ.

Ông Lê Văn Xuân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cho biết: Để chuẩn bị cho giải, ngay từ tháng 3, cùng với Ban tổ chức Trung ương, Quảng Bình cũng đã thành lập Ban tổ chức địa phương gồm 11 đồng chí là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức luôn luôn xác định tất cả các hoạt động liên quan đến giải phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, tránh hình thức, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo được ấn tượng cho đại biểu, VĐV, HLV, Ban tổ chức Trung ương, trọng tài nhưng phải đảm bảo yêu cầu chuyên môn cao. Để từ đó, nhằm phục vụ nhu cầu của quần chúng

nhân dân và khách du lịch thưởng thức các trận đấu bóng chuyên bãi biển có trình độ chuyên môn cao, tạo nên ngày hội thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Để giải đấu thành công, Ban tổ chức đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tổng hợp và phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyên Việt Nam tổ chức điều hành giải. Các bộ phận chuyên môn thuộc Sở đã chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu, công tác hậu cần cho Ban tổ chức, vận động viên và trọng tài. Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh phối hợp với Ban quản lý bãi tắm Nhật Lệ tiến hành san ủi mặt bằng, sử dụng máy sàng cát để làm sân đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu. Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tiến hành thu gom rác và dọn vệ sinh tại bãi biển Nhật Lệ. Ban tổ chức cũng đã dựng lên tại khu vực thi đấu hai khán đài dài 50 mét để phục vụ nhu cầu thưởng thức thể thao của người dân và du khách. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ trực quan được triển khai rộng khắp, như đã treo gần 600 băng rôn, khẩu hiệu quảng cáo tại một số tuyến đường ở trung tâm thành phố Đồng Hới, địa điểm thi đấu nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh và khách du lịch đến động viên, cổ vũ cho giải, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch biển.

Có mặt ở bờ biển Nhật Lệ 5 ngày trước khi khai mạc giải, đội bóng chuyên nữ bãi biển Đà Nẵng đã làm quen sân bãi với ngày 2 buổi kiên trì tập luyện giữa nắng và gió. Chia sẻ với chúng tôi, ông Huỳnh Ngọc Thiệp, Trưởng đoàn bóng chuyên nữ bãi biển Đà Nẵng cho biết: Đến Quảng Bình thi



*Đổng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia Tour 1 Giải bóng chuyên bãi biển toàn quốc năm 2017.*  
**Anh X.T**

đấu lần này, đoàn được đón tiếp chu đáo, giới thiệu chỗ ăn nghỉ tận tình. Công tác sân bãi, dụng cụ tập luyện có sự chuẩn bị tốt nên các vận động viên rất hài lòng. Lãnh đạo địa phương cũng rất nhiệt tình và mến khách khi tổ chức gặp mặt thân mật giữa toàn thể trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và đại biểu, tạo nên sự đoàn kết và ấn tượng tốt đẹp về Quảng Bình trong lòng mọi người.

Sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển, đến nay, biển Nhật Lệ đã hồi sinh với nhiều hoạt động thể thao - du lịch rôm rả trở lại. Chiều bên bờ biển Nhật Lệ với cát trắng xóa, nước trong xanh, những vận động viên bóng chuyên bãi biển ra sức tập luyện để cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp, hiệp đấu hấp dẫn. Tham gia Tour 1 giải Bóng chuyên bãi biển toàn quốc năm nay thu hút nhiều đội của các địa phương có môn bóng chuyên bãi biển phát triển mạnh như Khánh Hòa, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh...

Theo giới chuyên môn, đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ hầu hết những gương mặt VĐV kỳ cựu, trẻ xuất

## Thể dục - Thể thao

sắc nhất của làng bóng chuyên bãi biển. Các VĐV tham gia giải lần này đã được các đội tuyển chọn găt gao, kỹ lưỡng. Quan sát diễn biến các trận thi đấu của giải, chúng tôi thấy các VĐV bóng chuyên bãi biển của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được xem là “nữ hoàng” của giải đấu này khi đã nhiều năm nắm giữ thành tích cao. Trong khi đó, các VĐV nữ bóng chuyên bãi biển đến từ Khánh Hòa đã không làm cho người xem thất vọng khi thể hiện được nhiều pha bóng hấp dẫn, tạo sức nóng trên bãi biển Nhật Lệ xinh đẹp. Xem các cô gái thi đấu mới thấy được tầm quan sát bóng tốt, đặc biệt với chiều cao trên 1,8m nên họ dễ dàng tạo nên những tính huống tấn công trên lưới khá ấn tượng. Không như các trận thi đấu bóng chuyên bãi biển của các “chân dài bikini”, ở nội dung nam, các cặp đôi của các đội lại trình diễn lối đánh sắc sảo và quyết đoán trong từng pha phòng thủ, tấn công. Các vận động viên Quảng Bình mặc dù có chiều cao khiêm tốn, song cũng thể hiện được những tố chất chuyên môn cao.

Tranh thủ chút thời gian nghỉ giải lao giữa hiệp, bác Trần Đăng Túc ở Tổ dân phố 7, phường Hải Thành (thành phố Đồng Hới) cho biết: Tôi là người đam mê bóng chuyên nên ở bất kỳ giải bóng chuyên nào, từ giải phong trào ở phường đến giải cấp tỉnh, hay giải toàn quốc, tôi đều đến sân để xem, cổ vũ cho các đội bóng. Riêng bóng chuyên bãi biển thì đây là lần thứ 2 tôi được xem. Lần trước vào dịp tháng 6 năm 2009 ở giải Bóng chuyên bãi biển toàn quốc, cup Sun Spa Resort tổ chức tại xã Bảo Ninh. Đối với tôi, bóng chuyên bãi biển là môn thể thao mới lạ, hiếm hoi nên đây là cơ hội để nhân dân, những người yêu thích bóng chuyên được thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, chất lượng cao.

Những ngày diễn ra giải bóng chuyên bãi biển, trên khán đài ở bờ biển Nhật Lệ luôn luôn rộn ràng tiếng cổ vũ, reo hò của các bạn trẻ. Em Mai Thị Trà Giang, học sinh lớp 10

trường THPT Đồng Hới chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em được xem bóng chuyên bãi biển nên thấy cách thức thi đấu rất mới mẻ. Điều thú vị là mỗi đội bóng chỉ có 2 vận động viên chạy trên sân cát nên đòi hỏi các cầu thủ phải có sức bền rất tốt. Sau dịp này, chúng em cũng thích tập luyện bóng chuyên bãi biển để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo được hình thể đẹp như các chị vận động viên nữ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc giải, ông Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: Tour I Giải bóng chuyên bãi biển toàn quốc năm 2017 là dịp để các vận động viên bóng chuyên bãi biển nam, nữ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện đánh giá công tác đào tạo vận động viên trong cả nước cũng như tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tập trung vào đội tuyển Quốc gia; đồng thời động viên, thúc đẩy phong trào bóng chuyên bãi biển trên toàn quốc nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân. Đây cũng là cầu nối để giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người và du lịch Quảng Bình đến với du khách trong và ngoài nước, nhất là tiềm năng, giá trị của du lịch biển nhằm góp phần gửi đến du khách thông điệp: Sau sự cố môi trường biển năm 2016, hiện nay, biển Quảng Bình đã an toàn, các hoạt động du lịch, dịch vụ và đánh bắt thủy sản đã và đang sôi động trở lại. Có thể nói, giải là một hoạt động điển hình trong việc gắn kết hoạt động thể thao với hoạt động du lịch, góp phần đưa du lịch tỉnh nhà trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra ■

X.T